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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um spilliefni.

Frá Guðmundi Hallvarðssyni.

1. Hvað hefur mikið fallið til af spilliefnum hér á landi sl. þrjú ár:
a. í föstu formi,
b. í fljótandi formi?

2. Hvernig er spilliefnum eytt? Hve mikið af þeim er flutt úr landi og hve miklu er eytt hér-
lendis og þá hvernig?

3. Hvað má ætla að verði mikil aukning spilliefna hér á landi á næstu árum?


